
sþ. 673. Fyrirspurn [411. mál]
til sjávarútvegsráðherra um hvalveiðar.

Frá Valdimar Indriðasyni.

Hafa verið teknar ákvarðanir um framhald hvalveiða, og þar með hrefnuveiða, við
Ísland eftir þetta ár? Sé ekki svo: Hvað hyggst sjávarútvegsráðherra leggja til í þessum
efnum?


